

JOIN TOUR

AIR MACAU  
澳門航空

# Hongkong!

ท่องเที่ยวอาณาจักรช้อปปิ้งมอลล์

ช้อปปิ้งเที่ยว  
แบบสะใจ!!

3 วัน 2 คืน

## มาเก็บ อั่งกวง จูไห่

ครบทุกแลนด์มาร์ค  
เริ่มต้น

### 8,799

\*รวมวีซ่ากรุป

พ.ย.-ธ.ค.66

The Venetian + Parisian+Londoner

ไหว้พระวัดดัง ช้อปปิ้งนานชาน!!

มือพิเศษ..เป่าซื้อ ชีฟู้ด ไวน์แดง



น้ำหนักโหลด  
20 กก.



รถโค้ช  
ปรับอากาศ



โรงแรม  
2 คืน

กำหนดการเดินทาง

4-6 , 16-18 , 23-25 พ.ย. // 30 พ.ย.-02 ธ.ค.66

7-9 , 14-16 , 16-18 , ธ.ค.66 ( 3 วัน 2 คืน)

- ☺ มาเก๊า : สัมผัสยุโรป แห่งเอเชีย สุดหรูและอลังการ ***THE LONDONER*** และ ***THE VENETIAN***
- ☺ ฮองกง : ขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม ขอพรวัดกังหัน แหกงหมิว ซ้อปั้งถนนนานซาน ย่านจิมซาจุ่ย
- ☺ จูไห่ : เมนูมือพิเศษ !!! เป้าอื้อซีฟู้ด ไวน์แดง + PONTO SQUARE มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย

วันแรก **สนามบินสุวรรณภูมิ- มาเก๊า - จูไห่ - PONTO SQUARE - โรงละครหอยไข่มุก - หนีหนี**

07.30 น. คณะพร้อมกัน ที่**สนามบินสุวรรณภูมิ** อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์มาเก๊า AIR MACAU (NX) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

10.35 น. → เดินทางสู่มาเก๊า โดยเที่ยวบินที่ NX995 สายการบินประจำชาติของมาเก๊า ที่นั่งสบาย บริการแบบ Full Service

14.20 น. เดินทางถึง **มาเก๊า** ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล มีอาณาเขตติดกับตำบลกึ่งเป็ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วย คาบสมุทรมาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอัน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊า กับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วย สะพาน 2 สะพาน คือสะพาน มาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านข้ามด่านสู่ **เมืองจูไห่** เมืองเศรษฐกิจพิเศษของจีน นำท่านเที่ยวชม **PONTO SQUARE** ห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ของเมืองจูไห่ตั้งอยู่ที่ถนนวงเวียนตะวันออก เขตบริการท่าเรือเหิงจิน ห่างจากด่านเข้าเมืองเหิงจินและสถานี G-ZMrt เพียง 200 เมตร ห้างสรรพสินค้าอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยมาเก๊า อาคารที่



พักอาศัย อาคารสำนักงาน และร้านค้าปลีกมากมาย ด้วยทำเลที่เหมาะสม จึงมีผู้คนสัญจรไปมาจำนวนมาก และยังมีเครื่องอำนวยความสะดวกที่ดียิ่งอีกด้วย พาท่านผ่านชม **โรงละครหอยไข่มุก หรือ Zhuhai Opera House** เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ ณ เมืองจูไห่ มีลักษณะตรงที่รูปทรงภายนอกมองคล้ายเปลือกหอยสีขาว ที่เหมือนกับหอยมุก จึงถูกขนานนามว่า โรงละครหอยไข่มุก มีจุดเด่นตรงที่ทัศนียภาพโดยรอบตั้งอยู่ติดกับทะเล ในเวลา

กลางวัน จะมี แสง สี ที่รอบๆของตัวโรงละคร ภายในยังมีโรงละครที่ไว้สำหรับจัดการแสดงต่างๆ ภายในสามารถบรรจุคน สำหรับดูการแสดงต่างๆ ได้ประมาณ 1600 ที่นั่งเลย จัดได้ว่าเป็นโรงละครบนเกาะแห่งแรกของจีนแผ่นดินใหญ่ จากนั้นให้ท่านถ่ายรูปคู่กับ สัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู **“จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล” หรือที่มีชื่อเรียกว่า “หนีหนี”** เป็นรูปปั้นนางฟ้าถือไข่มุก ซึ่งยื่นออกไปในทะเล ให้ท่านชมถนนคู่รัก เป็นถนนซึ่งอยู่ริมชายหาด ที่ทางรัฐบาลจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อน และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบริเวณถนนริม





ขาดขาดแห่งน้ำได้มีการนำเก้าอี้ หรือ ม้านั่ง ซึ่งทำมาสำหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงตั้งชื่อว่าถนนคู่รัก

คำ

●บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูมื้อพิเศษ.... เป้าฮ้อ ซิฟู๊ด ไวน์แดง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ➡ WENXIN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

จูไห่- สะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก – อ่องกง – อ่าวน้ำเค็ม - วัดสองฮา – วัดกังหัน - ซุปปิ้งนานชาน

เช้า

●บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารเช้าท่านเดินทาง จากนั้นนำท่านแวะช้อปปิ้งที่ร้านรองเท้า เป้าฟูหลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง ท่านจะได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ จากนั้นนำท่านนั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก สะพานอ่องกง จูไห่ มาเก๊า ยาวรวม 55 กม.เปิดให้บริการ 23 ต.ค.2561 เชื่อมระหว่างเขต บริหารพิเศษอ่องกง กับเมืองจูไห่ ของมณฑลกว่างตุ้ง และเขตบริหารพิเศษมาเก๊าของจีน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 8 ปี มีทั้งสะพานและอุโมงค์ ยาว 6.7 กม. รวมถึงเกาะเทียมขนาด 625 เมตร กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายให้มานั่งรถชมทัศนียภาพกลางทะเล ข้ามสะพานที่ขึ้นชื่อว่ายาวที่สุดในโลก มีต้นทุนการก่อสร้างที่แพงที่สุดในโลก และผ่านอุโมงค์ใต้น้ำที่ยาว ที่สุดในโลกอีกด้วย ถึง เกาะอ่องกง เมืองแห่งการช้อปปิ้ง ในไท่ไคพี และอาหารแห่งนี้ นับเป็นตัวอย่างของมหานครอันทันสมัย แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งรากเหง้าดั้งเดิมในแบบ หมู่บ้านชาวประมง อ่องกง หรือชื่อที่เป็นทางการคือ เขตปกครองพิเศษอ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นับเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นที่สุดในโลก ดินแดนแห่งนี้ประกอบไปด้วย เกาะอ่องกง เกาะลูน (Kowloon) เขตดินแดนใหม่ (New Territories) และเกาะอีกกว่า 200 เกาะ ซึ่งพร้อมมอบความเพลิดเพลินให้แก่นักท่องเที่ยวในหลายรูปแบบ ทั้งธรรมชาติที่ถูกสรรค์สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ รวมไปถึงสีสันอันน่าดึงดูดใจของเมืองหลวง

เที่ยง

●บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเช้าท่านเดินทางสู่ “อ่าวน้ำเค็ม Repulse Bay” หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้ สวยที่สุดแห่งหนึ่งและยังใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง นำท่านกราบนมัสการขอพรจากองค์รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณ ชายหาด REPULSE BAY นำท่านข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี จากนั้นนำท่านขอพร เจ้าแม่กวนอิมสองฮา เพื่อความร่ำรวยเงินทอง เป็นวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องการปลดหนี้สิน รับประทานป๊อปปี้ดอยอดขาย สายค้าขายที่ต้องการความเฮงความปังต้องมาที่นี่ให้ได้ โดยจะมีฤกษ์ขอยืมเป็นเทศกาล แต่ท่านสามารถใช้ฤกษ์สะดวก มาขยืมท่านได้ แต่เมื่อใดที่สำเร็จผลจงกลับมาขอบคุณเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่มาที่นี่มักจะได้มากกว่า 1 ครั้ง เปิดทรัพย์ ให้อายุขัย ขอขยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม มีเคล็ดว่า รื่องอธิษฐานสำเร็จผล ให้นำกลับมาไหว้เจ้าแม่กวนอิมอีก ณ วัดสองฮา นำท่านชม ร้านจิวเวลรี่ โรงงานจิวเวลรี่ ที่ขึ้นชื่อของอ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับ รางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวง เรื่องฮวงจุ้ย ซึ่ง โดดเด่นในเรื่องของจี๋กังหัน แหวนกังหัน ที่เชื่อกันว่าเมื่อกังหันหมุนจะมีเสียงเหมือนเสียง นับเงิน เปรียบเสมือนผู้สวมใส่จะได้รับเงินทองมาไม่ขาดสาย และปิดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป แล้วยัง นำไปผ่านพิธี ที่วัดแซงกหวิว จะยิ่งทำให้ สัมฤทธิ์ผลเฮงๆ บังคับเกี่ยวกับการเบิกเนตร ท่านใดอยากให้อายุยืนของท่านผ่านพิธีที่วัด แอบกระซิบกับ โกดซ์ของเราได้เลย นำท่านขอพร วัดแซงกหวิวหรือเรียกว่า วัดกังหันน้ำโชค เป็นวัดเก่าแก่ของ อ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วใน สมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของ โชคลาภทรัพย์เงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแซงกั้ง และดาบ ไร่พายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดตำนานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกบฏมีการก่อกองทัพแย่งเมืองขึ้นทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบ ที่ชื่อ ว่าขุน พล แซงกั้ง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และท่านเอง ก็ได้ชื่อว่าเป็น นักรบที่ได้ชื่อว่าเป็น

แพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะ ได้ รับชัยชนะเสมอ และคาบูกูกายของท่านก็ได้ชื่อ ว่า เป็นคาบไรรู้พ่าย เช่นกัน คาบไรรู้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็น นมกคในด้านการของศาสตร์ฮวงจุ้ย ในเชิงของ การต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาการเบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกับจำลองคาบของท่าน ไปก่อสร้างตึกสำนักงาน ใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกโบมิด ซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียวน และวัดแขก ยัง เป็นที่มาของจิ้งจกหันหน้า โขกที่มีชื่อของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนมาที่ฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่า เลือกรถเช่าสินค้านำมรดกจีนนี้เพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคลให้กับชีวิต **"ถั่งหันนำโขก" หมุนแต่ถึงดี ๆ เข้ามาใน**

**ชีวิต เพื่อความเป็นสิริมงคลและแก้ปีชง และ ก่อนที่ท่านจะออกจากวัดจะต้องตักลงให้ เสียงดังสนั่นเพื่อความเป็นสิริมงคล**

ให้ท่านได้สนุกกับการ **ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุย หรือย่านถนนนาธาน** ที่คนไทยเรียกกัน เป็น

แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำชื่อดังนานา ชนิด อาทิเช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เข็มขัด, น้ำหอมหรือของเด็กเล่น ณ จุดช้อปปิ้ง ชื่อ ดัง อาทิเช่น **DUTY FREE SHOP, ST.**

**MICHEAL, HARBOUR CITY, OCEAN**

**TERMINAL** อีกทั้งท่านยังสามารถ เลือกซื้อของฝากของคุณหนูที่ **TOY R US ฯลฯ**

**อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกแก่ท่าน หลังอาหารนำท่านกลับสู่เมืองจูไห่**

**นำท่านเข้าสู่ที่พัก (พักจูไห่) ➡ WENXIN HOTEL หรือเทียบเท่า**



**วันที่สาม จูไห่ – มาเก๊า – โบสถ์เซนต์พอล - เซนาโต้แสดควร์ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - The Venetian –**

**The Parisian – The Londoner - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)**

**เช้า** **บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม** หลัง อาหารพาท่านช้อปปิ้ง **ร้านหยก** หยกในจีนโบราณจน มาถึงสมัยนั้น ยังมีความเชื่อว่าเป็นอัญมณีที่ล้ำค่าและหา ยาก บ่งบอกฐานะของสตรีในสมัยก่อน แต่ในสมัยใหม่นี้ จะเชื่อว่า หยกสีเขียวนั้นเหนียวน่า โขกและความร่ำรวย ดัง คำกล่าวที่ว่า “สีเขียวเหนียวทรัพย์” ถือเป็นการเสริมฮวง จู้ยที่ดี ของผู้สวมใส่ อิสระให้ท่านได้เรียนรู้ชนิดของหยก



และเลือกซื้อตามใจชอบ นำท่านเดินทางข้ามด่านกลับสู่ **มาเก๊า** นำท่านชม **โบสถ์เซนต์พอล** ซาก โบสถ์ที่มีชื่อ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลีเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑจัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์ พอลนี้ได้รับการยกย่อง ให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนา คริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล

อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยว **ช้อปปิ้งย่านเซนาโต้แสดควร์** ย่านยอดฮิตของมาเก๊า มีทั้งสถาปัตยกรรมสไตล์ โปรตุเกส ผสมผสานกับวัฒนธรรมจีนให้เที่ยวชม นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารชื่อดังและร้านทาร์ตไข่เจ้า





อร่อย **อิสระอาหารกลางวัน**เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมและชิมอาหารร้านดังของมาเก๊า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่ **วัดเจ้าแม่กวนอิม** เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 600 ปี และเป็น 1 ใน 3 วัด ที่เก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า ภายในเป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่แต่งเครื่องทรงด้วยชุดเจ้าสาวโบราณทำจากผ้าไหม เป็นอีกปางที่คนไทยมักไม่ค่อยได้เห็นจากที่ไหนล่ะ นอกจากนี้ภายในวิหารที่ 2 ของวัดยังเป็นที่ประดิษฐานของ พระไวโรจนพุทธะ ซึ่งผู้คนนิยมมาขอพรในเรื่องสุขภาพให้แข็งแรงอีกด้วย

พาท่านผ่านชม **เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล** แลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ตรง Outer Harbour ทางตอนใต้ของมาเก๊า รูปปั้นสูง 20 เมตร ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสูง 4 เมตร ด้านในเป็นสถานที่จัดนิทรรศการเกี่ยวกับตำนานและประวัติของเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาของศาสนาพุทธและลัทธิเต๋า เชื่อว่าใครที่ได้มากราบไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิมกลางทะเลจะได้รับความเป็นสิริมงคล และเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย เดินทางสู่ลาสเวกัสของเอเชีย **The Venetian** ภายใน



พร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ช้อปปิ้งที่แกรนด์ พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากกว่า 350 ร้าน ที่เปิดพร้อมให้บริการแก่ท่าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ พร้อมให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการล่องเรือเวนิสที่อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิสที่ทาสเคลป์สีอันสดใส เดอะแกรนด์คานาลช้อปปิ้งตั้งอยู่ใจกลางโรงแรม เดอะเวเนเชียน มาเก๊า รีสอร์ท โอเทล ศูนย์การค้าในร่มสุดหรู พื้นที่กว้าง 1 ล้าน ตารางฟุต ที่รวมเอาความสวยงามแบบเว

นิส สะพานรูปโค้ง นำท่านชม **The Parisian Macao** โรงแรมริมโรแมนติกแห่งกรุงปารีส โดยจำลองหอไอเฟลขนาดครึ่งหนึ่งของจริงมาไว้ด้านหน้า และท่านยังสามารถขึ้นไปชมวิวสวยๆของเกาะไทปาและวิวเมืองมาเก๊าได้อย่างเต็มตา ณ ชั้น 7 และ ชั้น 3 (ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายนอกจากนั้นยังมีห้องอาหารที่เสิร์ฟทั้งอาหารตะวันตกและตะวันออกอย่างลงตัว หอไอเฟลจำลองของมาเก๊าจะกลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่พลาดไม่ได้สำหรับทุกคนห้องพักและห้องสวีทราว 3,000 ห้อง โดยห้องพัก 1 ใน 3 ของทั้งหมด มองเห็นวิวหอไอเฟลจำลอง นอกจากนั้นยังมีห้างสรรพสินค้า Shoppes at Parisian ที่มีร้านค้าบูติกมากกว่า 150 ร้าน ทั้งร้านเสื้อผ้าแฟชั่นของดีไซเนอร์ชื่อดังและของแบรนด์ชั้นนำมากมาย ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีบรรยากาศชวนให้นึกถึงถนนช็องเซลีเซอันเลื่องชื่อในกรุงปารีสเพลิดเพลินไปกับความบันเทิงแบบฝรั่งเศสที่อัดแน่นทุกวัน อาทิ การแสดงดนตรีริมทาง ละครีป และการแสดงเปิดหมวกต่างๆ ทั้งยังสามารถเดินเล่นบริเวณสวน น้ำพุ เขาวงกต และสระน้ำใสราวกระจก พร้อมเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นม้าหมุน ตู้เกม หรือนั่งสบายๆในร้านอาหารเล็กๆก็ได้เช่นกัน นับเป็นบรรยากาศแบบฉบับกรุงปารีสอย่างแท้จริง...

จากนั้นพาท่าน **The Londoner Street** สุดชิลกับบรรยากาศสไตล์อังกฤษแท้ๆ มีหอนาฬิกาบิ๊กเบน ตั้งตระหง่านสุดอลังการ พร้อมทั้งน้ำพุชาฟต์ส โดยจำลองบรรยากาศเมืองลอนดอนมาไว้ที่มาเก๊าได้จำลองเสมือนเราอยู่ที่อังกฤษจริงๆ มีร้านอาหารและร้าน **อิสระตามอัชฌาศัย**



## **ชำระยอดเต็มเท่านั้น ภายใน 2 วันหลังการจอง**

- \* เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตัวเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
- \* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- \* กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

## **@ @ การยกเลิก @ @**

ยกเลิกการเดินทางทุกกรณี เก็บค่าเสียหายเต็มจำนวน

## **เงื่อนไขในการให้บริการ เพิ่มเติมสำหรับสายการบิน**

1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตัวเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการบินขึ้นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตัวเครื่องบิน แต่มีการขึ้นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปแล้วจริงเท่านั้น
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตัวเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว / ตัว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปแล้วจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น

## **@ @ หมายเหตุ @ @**

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารเช้าบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลังกาและเวียดนามที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดังกล่าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ต้องยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลที่ประจำในต่างประเทศหรือสำนักงานเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศที่ประจำ ณ ฮองกง ค่าใช้จ่ายยื่นวีซ่า 1,200 บาท

**บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่น ๆ ละ 1,000,000 บาท**

**ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท**